

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: สรุปผลตลาดกล้วยไม้
๒. แล้งหนักจะเชิงเทราอ่วมน้ำเค็มรุก สศก.แจงตรวจพบเกินค่ามาตรฐาน
๓. ๑๐ เดือนโขยกหนี้ ๔.๕ พันล้าน ปดิพงศ์ถกคลังคืนความสุขเกษตรกร
๔. กระทรวงเกษตรฯออกมาตรการสร้างความเชื่อมั่นระบบสหกรณ์
๕. เกาะข่าวเกษตร
๖. กมธ.เกษตรฯสนช.เร่งดันก.ม. ๗ ฉบับ ช่วยแก้ภาคเกษตร
๗. ช่วยชาวนารายได้น้อย
๘. ส่งกรม.เศรษฐกิจใช้มาตรการภาษีช่วยอุ้มเกษตรกร
๙. ๔๐๐ สมาชิกกองทุนฟื้นฟูเฮ ได้โฉนดที่ดินคืนครั้งแรก
๑๐. กรมประมงเร่งแก้โรค EMS กุ้ง ตั้งคณะทำงาน - ปรับโมเดลเลี้ยง
๑๑. เขียวล้มตึลยางไซ่น้ำให้หนาน หวันรัฐขาดทุนยับแจกตราคา
๑๒. เร่งถ่ายทอดความรู้ สารเคมีเร่งน้ำยาง เพิ่มรายได้ก่อนโค่น

หนังสือพิมพ์

- ไทยรัฐ  
แนวหน้า  
ข่าวสด  
ไทยโพสต์  
เดลินิวส์  
กรุงเทพธุรกิจ  
เดลินิวส์  
โพสต์ทูเดย์  
ฐานเศรษฐกิจ  
ประชาชาติธุรกิจ  
ฐานเศรษฐกิจ  
แนวหน้า

\*\*\*\*\*



# แล้งหนัก! จะเข็มนาอ่วมน้ำเค็มรุก สศก.แจงตรวจพบเกินค่ามาตรฐาน

นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 16 จະเข็มนา เปิดเผยว่า ในชวงฤดูแล้งของทุกปี พื้นที่การเกษตร จ.จะเข็มนา ปราจีนบุรี และนครนายก ที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกง จะประสบปัญหาการหนุนของน้ำทะเล ทำให้เกิดการรุกคืบของน้ำเค็มขึ้นสูง ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตทางด้านเกษตรในพื้นที่ชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกง

จากข้อมูล เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พบว่า ค่าความเค็มในเขตพื้นที่ จ.จะเข็มนา สูงสุดอยู่ที่ประตูระบายน้ำปากตะคลอง ความเค็มประมาณ 30.59 กรัม/ลิตร ค่าความเค็มต่ำสุดอยู่ที่สะพานบางขนาก ความเค็มประมาณ 1.27 กรัม/ลิตร ซึ่งถือค่าความเค็มอยู่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานค่าความเค็มสำหรับการเกษตรที่ต้องไม่เกิน 2.00 กรัม/ลิตร ไม่นั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืช

นายบุญลาภกล่าวต่อว่า จากการ

รุกคืบของน้ำเค็มดังกล่าว พบว่าใกล้เคียงกับสถานการณ์ของปี 2544 และปี 2555 ที่เคยมีค่าความเค็มสูง ทำให้สำนักงานชลประทานในเขตคั้นน้ำต้องเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแหล่งต่างๆ มาช่วยผลักดันน้ำเค็มซึ่งทำให้สามารถชะลอการรุกคืบของน้ำเค็มได้ระดับหนึ่ง และทำให้เขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรียังมีค่าความเค็มไม่สูงนัก อย่างไรก็ตามขณะนี้มีการสั่งการให้ปิดประตูระบายน้ำในคลองต่างๆ เพื่อป้องกันการรุกคืบของน้ำเค็มเข้าไปในพื้นที่การเกษตรแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารศูนย์

ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรของทั้ง 2 จังหวัด ได้มีการประชุมและเฝ้าระวัง พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่รับทราบสถานการณ์ และเตรียมตัวรองรับผลกระทบที่จะตามมา ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีการวางแผนป้องกัน ปรับเปลี่ยน และเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตที่จะได้รับผลกระทบจากการรุกคืบของน้ำเค็มดังกล่าว เพื่อเตรียมการและวางแผนการผลิตให้รองรับกับสถานการณ์การรุกคืบของน้ำเค็มในปัจจุบันเพิ่มเติม

# 10เงื่อนไขยกหนี้4.5พันล้าน ปีติพงศ์ถกคลังคืนความสุขเกษตรกร

นายปีติพงศ์ ติงขุฑูรย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ สหกรณ์ กล่าวว่ กระทรวงเกษตรฯ เตรียมหารือโครงการค้ำชื้อหนี้สูญวงเงิน 4,500 ล้านบาท กับกระทรวงการคลัง ภายหลังจากนำข้อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อต้นสัปดาห์ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานที่ประชุม สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ ร่วมหารือกับกระทรวงการคลัง ให้รอบคอบถึงวิธีการปฏิบัติ ว่าสำหรับการค้ำชื้อหนี้สูญให้เกษตรกรที่มีความยากจนเป็นเรื่องที่สำคัญ

แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องทีละเยื้องก่อน จำเป็นต้องดูรายละเอียดของแต่ละโครงการหรือเงื่อนไขการช่วยเหลือด้วย ซึ่งนายกฯ สั่งการให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้และนำเสนอ ครม. ในสัปดาห์หน้า

“หนี้สินที่เข้าข่ายจะถูกจัดหนี้สูญ หรือยกหนี้ให้เกษตรกร มีรายละเอียดมากมาย ทีกระทรวงเกษตรฯ ต้องหารือคลัง อาทิ หนี้สินที่เกิดจากการรับมาเป็นมรดก จะให้เกณฑ์ไหนในการตัดสิน เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข

เพราะหากไม่เร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ เกษตรกรซึ่งถือเป็นผู้ยากจน ก็จะมีปัญหาและปัญหานี้จะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพด้านการเกษตรต่อไป”

นายปีติพงศ์กล่าวอีกว่า สำหรับเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร มีเงื่อนไขในการค้ำชื้อหนี้สูญให้ลูกหนี้ที่เข้าข่าย 10 ข้อ ดังนี้คือ หนี้ที่เกิดจากกรณีโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐที่ไม่ประสบความสำเร็จ, หนี้ที่เกิดจากการประสบกภัยพิบัติธรรมชาติ, หนี้ที่เกิดจากการเผชิญปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

หนี้ที่ขาดอายุความ, หนี้ค้างชำระเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป, หนี้ที่ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินเพื่อค้ำชื้อเงิน บังคับคดีได้, หนี้ที่เกษตรกรผู้ยืมเงินเสียชีวิต สาบสูญ หาดูไม่พบ หรือละทิ้งที่อยู่, หนี้ที่เกษตรกรผู้ยืมเงินชราภาพ ทูพพลภาพ วิกฤตโรค หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง, หนี้ที่ลูกหนี้ผู้ยืมเงินมีรายได้น้อย ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ และหนี้ที่มีการผู้ยืมเงินต่ำกว่า 10,000 บาท

## กระทรวงเกษตรฯ ออกมาตรการสร้างความเชื่อมั่นระบบสหกรณ์

นายวิฑูรย์ พงษ์บุญ อนุชยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในงานแถลงข่าว โครงการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสหกรณ์ ได้จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ โรงแรมรามการ์เด้นส์ กทม.

"สหกรณ์นั้นเป็นองค์การทางธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการรวมกลุ่มของสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังมีส่วนในการส่งเสริมการออม การเข้าถึงแหล่งทุน และการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและชุมชน กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็น หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการ แนะนำ กำกับ ดูแล การดำเนินงานของสหกรณ์ ได้ตรวจสอบพบว่า ยังมีสหกรณ์จำนวนหนึ่งที่ยังคงมีข้อบกพร่องในการดำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบสหกรณ์

โดยได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหสหกรณ์อย่างยั่งยืน 4 มาตรการ คือ 1) มาตรการป้องกัน 2) มาตรการเฝ้าระวัง 3) มาตรการแก้ไขปัญหา และ 4) มาตรการสนับสนุน

ด้าน นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบสหกรณ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้นโยบายว่า ในการหาแนวทางในการป้องกัน ไม่ให้เกิดการกระทำที่ออกนอกวัตถุประสงค์ และนอกเหนือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่จะไปตรวจการสหกรณ์ นั้น สามารถทำได้ในทุกกิจการที่สหกรณ์ดำเนินการและที่มีข้อสงสัยว่าจะผิดระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์ ซึ่งในการออกไปตรวจสอบก็จะดำเนินการทั้งแนะนำ เพื่อให้ดำเนินการให้ถูกต้อง และแก้ไขในสิ่งที่ผิดไปแล้ว



ทั้งนี้การตรวจการสหกรณ์ มิใช่ การจ้องจับผิดแต่อย่างใด แต่เพื่อ เฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นอีก

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ นับตั้งแต่การจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นแห่งแรก เมื่อปี 2459 จวบจนถึงปัจจุบันมี จำนวน 8,161 สหกรณ์ สมาชิก 11.27 ล้านครอบครัว ปริมาณธุรกิจรวม 2.25 ล้านล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ

16.48 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ซึ่งนับว่าระบบสหกรณ์นั้นมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

## เกาะข้ามเกษตร

22 เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวัน สิริกาญจน์ วิทยาทินนทร์ ผู้อำนวยการ  
พฤษภาคมที่ 1๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558.....○ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จัดประชุม  
นายเสนอ พุจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม คณะทำงานคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นด้านการ  
สหกรณ์ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ให้บริการโปรแกรมระบบ บัญชีสหกรณ์ และ  
การประชุมสัมมนาครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ใน สหกรณ์ดีเด่นการใช้โปรแกรมระบบบัญชี  
โรงเรียน ความโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน สหกรณ์ครบวงจร ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ  
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ ประมาณ 2558 เพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่น  
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาค ด้านการให้บริการ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์  
กลาง รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตคลองจั่น และสหกรณ์ดีเด่นการใช้โปรแกรมระบบบัญชี  
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ นายสรรเสริญ สหกรณ์ ครบวงจรในพื้นที่ ณ ห้องประชุม  
อัญมณีมานัส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จังหวัด  
และสหกรณ์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นครราชสีมา.....○ ในระหว่างวันที่ 19-22  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.  
ตรวจติดตามงานโครงการตามนโยบายของ ในเทศบาลชุมชน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ โครงการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดถนนสายโคมไฟมงคล  
ตลาดนัดเกษตรกร โครงการดำเนินการแก้ไข แสดงไม่มั่งคั่ง และวัฒนธรรมจีน อาทิ ตู้เจี๋ย  
ปัญหาสินค้าขาดหายอย่างเป็นระบบครบวงจร สาชิตการชงชา เป็นต้น.....○  
ของจังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑๐ นางสาว “คิด ทางไทย”

## กมธ.เกษตรฯสนช. เร่งดัน<sup>7</sup>ก.ม.7ฉบับ ช่วยแก้ภาคเกษตร

กมธ.เกษตรฯสนช.หรือ“ปิติพงศ์” เร่งแผนแก้ภาคเกษตร หนุนผลักดันกฎหมาย 7 ฉบับ เดินหน้าจัดทำพิมพ์เขียวแก้วิกฤติประมงน่านน้ำอินโดนีเซียให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีนายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำนาจ ปะติเสรมช.เกษตรฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงร่วมประชุมว่า จากการทำหรือร่วมกันครั้งนี้เพื่อการประสานงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญๆ ของกระทรวง ซึ่งมีหลายประเด็นที่ได้มีการชี้แจงถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นเช่นการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ การยกระดับรายได้เกษตรกร

นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงมาตรการในระยะยาวโดยเฉพาะการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรทั้งระบบเช่นปัจจัยการผลิต ผลผลิต การลดต้นทุน ปัญหาทางด้านเกษตรในกลุ่มพืชเศรษฐกิจสำคัญเช่นข้าว ยาง สัตว์ปีก ประมง รวมถึงการผลักดันกฎหมายการเกษตรที่สำคัญๆ โดยเฉพาะนี้กฎหมายอีก 7 ฉบับ ที่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการร่างปรับปรุง ซึ่งคณะกรรมการฯ พร้อมให้การสนับสนุนในการพิจารณารายละเอียดในเบื้องต้นก่อนล่วงหน้า

คณะกรรมการฯ ยังได้หารือถึงการจัดการด้านประมงของประเทศ ทั้งเรื่องของทรัพยากรทางทะเลและการจัดหวัดอุทกภัยจากน่านน้ำประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นพม่า อินโดนีเซีย หรือแหล่งประมงขนาดใหญ่คืออินโดนีเซีย ได้ออกกฎกระทรวงฯ เรื่องการระงับการต่อใบอนุญาตทำประมง เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 2557 โดยมีผลถึงวันที่ 30 เม.ย. นี้

อย่างไรก็ตาม ได้ประสานความร่วมมือกับกรมประมง ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสมาคมประมงต่างๆ ในการนำเสนอข้อมูลที่ภาคเอกชนต้องการ คาดสรุปเป็นพิมพ์เขียวเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อไปเจรจากับทางการอินโดนีเซีย ก่อนที่การระงับการต่อใบอนุญาตการทำประมงจะสิ้นสุดลง

### ๘ ช่วยขวนนารายได้น้อย

๑๙ นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยเมื่อวันก่อนว่า การดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนาผู้มีรายได้น้อยของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ส่งข้อมูลผู้ผ่านการตรวจรับรองสิทธิให้ ธ.ก.ส.อำนาจเจริญ แล้ว จำนวน ๕๘,๓๑๑ ราย พื้นที่นา ๗๐๒,๕๕๓.๕๐ ไร่ ธ.ก.ส.โอนเงินให้เกษตรกรจำนวน ๕๕,๑๗๘ ราย พื้นที่นา ๕๘๐,๑๗๘.๒๕ ไร่ เป็นเงิน ๕๘๐,๑๗๘,๒๕๐ บาท ส่วนข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางของจังหวัดอำนาจเจริญส่งข้อมูลผู้ผ่านการตรวจรับรองสิทธิให้ ธ.ก.ส.อำนาจเจริญแล้ว จำนวน ๒,๐๕๑ ราย พื้นที่ ๒๐,๒๒๘.๒๕ ไร่ ธ.ก.ส.โอนเงินให้เกษตรกรจำนวน ๒,๐๔๐ ราย พื้นที่ ๒๐,๐๑๕.๗๕ ไร่ เป็นเงิน ๒๐,๐๑๕,๗๕๐ บาท ทั้งนี้ จะทำการเร่งส่งข้อมูลที่ตกหล่นต่อไป.



## สั่งกรม.เศรษฐกิจ ใช้มาตรการภาษี ช่วยอุ้มเกษตรกร

**พล.ต.สุรเสริญ** นายภา ส้ง กรม.เศรษฐกิจ  
หาช่องลดภาษีรถไถ รถหว่าน แจก  
เมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักหว่าน  
ลดต้นทุนการผลิต

พล.ต.สุรเสริญ แก้วกำเนิด รอง  
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย  
ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นาย  
กรัฐมนตรี กำชับระหว่างการประชุม  
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่  
ผ่านมา ให้ กรม.เศรษฐกิจที่ได้แต่งตั้ง  
ขึ้นและประชุมนัดแรกไปเมื่อวันที่ 14  
ก.พ.ที่ผ่านมา ไปหาแนวทางในการลดภาษี  
เครื่องมือเครื่องจักรในภาคการเกษตร  
เช่น รถไถ รถหว่าน เพื่อช่วยผู้ประกอบการ  
และเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและ  
กำไรมากขึ้น



พล.ต.สุรเสริญ แก้วกำเนิด

นอกจากนี้ ให้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก  
ส่งเสริมการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชและ  
จัดวิทยากร หรือปราชญ์ชาวบ้านให้ความ  
รู้แก่เกษตรกรในการถ่ายทอดความรู้ด้าน  
การเกษตร

นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้  
กองทัพโดยเฉพาะกรมการทหารช่าง  
ที่มีอุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่ ไปช่วย  
เกษตรกรทำการเกษตรด้วยการลงไป  
พัฒนาพื้นที่ ให้กระทรวงกลาโหม  
จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือการ  
ซ่อมแซมบำรุง หรือจัดซื้อเครื่องมือ  
เครื่องจักรของกรมการทหารช่างที่ชำรุด  
ทรุดโทรมด้วย

ขณะเดียวกันได้สั่งการให้กระทรวง  
การท่องเที่ยวและกีฬาเข้ามาจับบทบาท  
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการ  
เร่งส่งออกศิลปินวัฒนธรรม ด้านดนตรี หรือ  
ศิลปะไทยไปต่างประเทศ เพื่อช่วยสร้าง  
รายได้เข้าประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกำชับกระทรวง  
การท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวง  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ช่วยไปดูแลห้องน้ำห้องส้วมให้สะอาด  
เหมือนกับห้องน้ำตามบิมน้ำมันของ  
บริษัทเอกชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น  
วัดพระแก้ว อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ  
รวมทั้งจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวให้  
สวยงามไม่เบียดเสียดแออัด

“นายกรัฐมนตรีกำชับหลังจาก  
บินไปภาคเหนือว่าอยากให้หน่วยงานที่  
เกี่ยวข้องจัดระเบียบและบริหารพื้นที่  
สถานที่ท่องเที่ยวให้ดีและสวยงามอยู่เสมอ  
ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนที่มาเที่ยวต้อง  
เบียดเสียดแออัดยัดเยียดกันเต็มไป  
หมด ซึ่งดูไม่สวยงามและไม่เป็นระเบียบ”  
พล.ต.สุรเสริญ กล่าว

อนึ่ง คำสั่งแต่งตั้ง กรม.เศรษฐกิจที่  
แต่งตั้งขึ้น มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ  
รมว.กลาโหม และ ม.ร.ว.  
ปรีดียาศร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็น  
รองประธาน โดยมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ  
เป็นกรรมการ รวมทั้ง พล.อ.อนันตพร  
กาญจนรัตน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีร่วม  
เป็นกรรมการด้วย

# 400 สมาชิกกองทุนฟื้นฟูผู้มีเฮ ได้โฉนดที่ดินคืนครั้งแรก

เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูประกาศ  
ตัดหลังแก๊งหักหัวคิว เตรียมปล่อยโฉนด  
ที่ดินคืนลูกหนี้กว่า 400 สมาชิก ที่จ่าย  
ครบตามสัญญาเป็นครั้งแรก ดีเดย์  
มีนาคมนี้ เคยแม้ยังไม่มีผู้แทนกรรมการ  
ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ พร้อมแจ้ง  
ข้อกล่าวหาที่โดน "อำนวยการ" สอบทุจริต  
ไม่มีมูลความจริง

นายวัชรพงษ์ จันทรวงศ์  
เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา  
เกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยกับ "ฐาน  
เศรษฐกิจ" ว่า ทางกองทุนอยู่ระหว่างการ  
ดำเนินการปล่อยโฉนดที่ดินที่เกษตรกร  
นำมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่  
สมาชิกที่ชำระหนี้แก่กองทุนตามสัญญา  
เป็นครั้งแรก โดยล่าสุดมีสมาชิกที่ชำระ  
หนี้ตามสัญญาแล้วกว่า 400 ราย รวม  
ที่ดินกว่า 300 แปลงที่ยังไม่ได้โอน  
กรรมสิทธิ์ให้เกษตรกร ทั้งนี้จะอาศัย  
อำนาจเลขาธิการกองทุนฟื้นฟู เพื่อ  
ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งสามารถ  
กระทำการได้ โดยเรื่องนี้ไม่ต้องนำเรื่อง  
เข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการเพื่อ  
พิจารณาอนุมัติ เพียงแต่แจ้งนายอำนวยการ  
ประติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่มี  
อำนาจดูแลกองทุนดังกล่าวเพื่อรับทราบ  
เท่านั้น

"ยอมรับว่ามีกลุ่มผู้เสียหายผล  
ประโยชน์ที่จ้องจะหาเงินเอาเปรียบ



• วัชรพงษ์ จันทรวงศ์

ที่ไม่ชอบในเรื่องนี้ พยายามที่จะล้ม  
โครงการ โดยอ้างโน้มน้าวนี้ ว่าไม่ถูกต้อง  
เพราะหากจ่ายคืนโฉนดให้เกษตรกร  
กลุ่มเหล่านี้จะไม่สามารถหากินได้อีกต่อไป  
คาดว่าเดือนมีนาคมนี้จะสามารถจ่าย  
โฉนดให้กับเกษตรกรที่ได้จ่ายเงินครบ  
ตามสัญญา"

นายวัชรพงษ์ กล่าวอีกว่า  
นโยบายของกองทุนปีนี้จะเน้นการฟื้นฟู  
อาชีพให้เกษตรกร และต้องการตัดปัญหา  
หนี้สินซ้ำซากของเกษตรกรให้หมดลงไป  
โดยเน้นแนวเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ  
อบรมการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่ง  
มีวัตถุประสงค์ต้องการให้องค์กรเกษตร  
เข้มแข็ง จากปัจจุบันส่วนใหญ่เกษตรกร

ที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนามีอายุ 56-57 ปี  
ขึ้นไป บางพื้นที่อายุกว่า 80 ปีก็มี ส่วน  
ลูกหลานไม่มาช่วยแล้ว ขณะที่ประชากร  
ในภาคเกษตรปัจจุบันสัดส่วน 65% ไป  
ทำงานอยู่ในโรงงานอีก 35% เป็น  
เกษตรกรที่อายุมาก ซึ่งจากผลการสำรวจ  
มูลหนี้ของเกษตรกรในปี 2552 มี  
ประมาณ 4 แสนล้านบาท เทียบเท่ากับ  
งบประมาณแผ่นดิน 1 ปีที่รัฐบาลจัดสรร  
ให้ทุกกระทรวงที่ได้รับรวมกัน

ปัจจุบันมีเกษตรกรที่มาแจ้ง  
ยกเลิกการซื้อหนี้ประมาณกว่า 2 พันราย  
อาจจะมีเหตุผลหลายอย่าง อาทิ ยอมรับ  
ชะตากรรมเป็นหนี้ ให้จบกันไป ไม่อยาก  
เป็นหนี้ใหม่ หรือไม่กี่ให้ลูกหลานไปซื้อ  
คืนกันเอง แต่โดยสรุปปัญหาเกษตรกรที่  
กองทุนไม่สามารถซื้อหนี้คืนให้กับ  
เกษตรกรได้ เพราะคุณสมบัติเกษตรกร  
ไม่ถูกต้อง หรือเจ้าหนี้ไม่ยอมขาย หรือ  
ยอมขายแต่ไม่เข้าขายหลักเกณฑ์ก็ไม่สามารถซื้อได้ เกษตรกรจึงไปร้องทุกข์  
กล่าวโทษ ส่งผลทำให้กลายเป็นภาพ  
ลักษณ์กองทุนที่มีปัญหา

ปัจจุบันกองทุนมีสมาชิกกว่า 5  
หมื่นองค์กร มีสมาชิกกว่า 5 ล้านราย  
ทั้งนี้หากเกษตรกรยังไม่ได้เป็นสมาชิก  
ต้องสมัครเป็นสมาชิกองค์กรก่อน โดย  
องค์กรต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 50 คน  
แต่ถ้าจะให้แก้ไขหนี้ให้จะต้องมาขึ้น  
ทะเบียนลูกหนี้เป็นรายเกษตรกรอีกครั้ง

หนึ่ง ถึงจะจัดการหนี้ได้ บางคนไม่เข้าใจ คิดว่าสมัครขึ้นทะเบียนสมาชิกแล้วก็ สามารถจัดการหนี้ได้ทันที

"ที่เป็นปัญหามาตลอด ก็คือ ชาวบ้านคิดว่าลงทะเบียนแล้ว แต่บางทีหนี้ไม่ได้มาจากการทำเกษตร ยกตัวอย่าง บางคนเป็นเจ้าของโรงสี มาสมัครสมาชิกกองทุน และมาขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุน อ้างว่าเป็นเกษตรกร จะให้กองทุนมาซื้อหนี้ให้ ที่มีมูลค่าหนี้ถึง 40 ล้านบาท มองว่าไม่ใช่เกษตรกรรายย่อยแล้ว หรือสมาชิกกองทุนที่เป็นหนี้นอกระบบก็ไม่สามารถจัดการได้ จะต้องเป็นหนี้ในระบบเท่านั้น"

ส่วนกรณีเรื่องที่มีมือบมาเรียกร้องว่าใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ แทนที่จะนำไปฟื้นฟูอาชีพหรือไปซื้อรถให้กับคณะกรรมการ จ้างบุคลากรจำนวนมาก ตลอดจนข้อกล่าวหาจงใจจัดประชุมบ่อยครั้ง เพื่อให้ได้ค่าเบี้ยประชุม ค่าเดินทางไกล ซึ่งผลประโยชน์ตกกับคณะกรรมการกองทุนนั้นไม่เป็นความจริง เรื่องดังกล่าว นายอำนวยการไม่เคยตั้งกรรมการสอบสวนเพียงข่าวลือเพื่อตีเครดิตเท่านั้น

# 'กรมประมง'เร่งแก้โรคEMSกุ้ง ตั้งคณะทำงาน-ปรับโมเดลเลี้ยง

ตั้งคณะทำงานร่วมผู้เลี้ยง-ผู้รับซื้อกุ้ง สู้ EMS ตั้งเป้าผลิตให้ถึง 4 แสนตัน กรมประมง เน้นโมเดลการเลี้ยงให้รายย่อย ต้นผลผลิตกุ้งปีนี้ได้แค่ 3 แสนตัน

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า กรมประมงได้เชิญผู้เลี้ยงกุ้ง ผู้เพาะเลี้ยงลูกกุ้ง ผู้ซื้อทั้งเพื่อแปรรูปและส่งออก มาร่วมประชุมและตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีกรมประมงเป็นประธาน เนื่องจากกรมประมงกังวลว่า เกษตรกรจะบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาโรคกุ้งตายด่วน (EMS) ซึ่งระบาดมาตั้งแต่ปี 2555 ไม่สำเร็จ ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอสำหรับผู้รับซื้อ

"วันนี้มาพบเพื่อคุยกันว่าที่ผ่านมาการแก้ปัญหาเรื่องการเลี้ยงเป็นอย่างไรบ้าง และให้ผู้เลี้ยงกุ้งสบายใจว่าควรเพิ่มปริมาณการเลี้ยงเป็นเท่าไรหรือถึงจะพอเหมาะไม่ให้ราคาตก รวมถึงผู้รับซื้อเองก็สบายใจว่าจะมีผลผลิตเพียงพอ หลังตั้งคณะทำงานก็จะหารือกันเรื่องปริมาณผลิตและแนวทางที่จะทำให้เป็นไปได้" ดร.จุมพลกล่าว

ดร.จุมพลกล่าวว่า กรมประมงตั้งเป้าผลผลิตกุ้งปี 2558 ไว้ที่ 4 แสนตัน จาก

ปี 2557 ผลิตได้ 2.17 แสนตัน อย่างไรก็ตามสถิติการผลิตในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาถือว่าขยับดีขึ้นเรื่อย ๆ เพิ่มเป็น 2.5-2.6 หมื่นตัน/เดือน ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการภายในฟาร์มที่ดี เช่น การคัดกรองน้ำไม่ให้ปนเปื้อนเชื้อ การลงกุ้งด้วยความหนาแน่นพอเหมาะ ให้อาหารปริมาณพอเหมาะ ด้านการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา EMS ของกรมประมงจะยังคงทำต่อเนื่อง การนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งสามารถเพาะและจำหน่ายนอกเปลี่ยสกุ้งไปแล้ว 607 ล้านตัว และลูกกุ้งส่วนหนึ่งกรมประมงได้คัดไว้เพื่อเพาะพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ให้ได้ 1 แสนคู่ รวมถึงมีบริการตรวจวิเคราะห์ PCR ลูกกุ้งให้เกษตรกรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และแจกจ่ายจุลินทรีย์ ป.ม.1 ซึ่งกรมประมงจะยังคงทำต่อเนื่องในปีงบประมาณนี้

นายบรรจง นิลสรวาณิชย์ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย กล่าวว่า คณะทำงานที่ตั้งขึ้นประกอบด้วย สมาคมสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย สมาคมผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ เกษตรกรโรงเพาะฟัก บริษัท เจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และกรมประมงเป็นแม่ข่าย เพื่อหารือการเพิ่มปริมาณกุ้งอย่างก้าวกระโดดเป็น 4 แสนตัน

นายบรรจงกล่าวว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรมีการปรับตัวกันไปมากแล้ว โดยเฉพาะภาคตะวันออกที่เกิดปัญหา EMS ขึ้นก่อน ปัจจุบันมีการปรับตัวจน จ.จันทบุรี มีอัตราผลผลิตกุ้งสูงสุดของประเทศ ซึ่งมาจากกรณีโมเดลบริหารจัดการที่ละเอียดในแต่ละพื้นที่

"โมเดลจะแตกต่างกันไป ไม่ใช่ทำเหมือนกันแล้วจะรอดทั้งประเทศ ต้องยับยั้งระดับพื้นที่ในจังหวัดนั้น ๆ พื้นที่ใกล้ทะเลหรือน้ำกร่อย ปริมาณน้ำที่ถ่ายจะไม่เหมือนกัน สภาพดินก็เช่นกันต้องบริหารจัดการคนละอย่าง ตอนนี้กรมประมงมีโมเดลที่ค่อนข้างครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่ยังไม่ได้นำไปแสดงให้เห็นเกษตรกรรายย่อยเลี้ยงได้ กรมต้องไปอธิบายให้ชัดเจน เพราะข้อมูลตอนนี้เป็นลักษณะวิชาการมาก" นายบรรจงกล่าว

นายบรรจงเปิดเผยว่า ด้านการเพาะพันธุ์พ่อแม่พันธุ์กุ้งของกรมประมงเป็นอีกส่วนสำคัญ ขณะนี้กรมประมงสามารถผลิตนอเปลี่ยสกุ้งได้ประมาณ 300 ล้านตัว/เดือน ถือว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งประเทศ 5,000 ล้านตัว/เดือน อย่างไรก็ตามมองว่าโครงการนี้เป็นการพิสูจน์ทดลองพันธุ์กรรม กุ้งว่าจะช่วยลดอุปสรรคการเลี้ยงหรือไม่มากกว่าเน้นเพิ่มปริมาณ แต่ขณะนี้ยังไม่เห็นผลทดลองชัดเจน เพราะนอเปลี่ยสกุ้งของกรมประมงออกผลผลิตช่วงเดือนพ.ย. 57-ม.ค. 58 ซึ่งเกษตรกรลงกุ้งน้อยเนื่องจากอากาศไม่เหมาะสม จึงต้องรอประเมินผลอีกครั้งหลังลงกุ้งรอบถัดไป

รายงานข่าวระบุว่า แผนเพิ่มผลผลิตกุ้งให้ได้ 4 แสนตันของกรมประมง มีแนวโน้มว่าจะได้ผลผลิตที่แท้จริงในปี 2558 เพียง 300,119.59 ตันเท่านั้น แยกเป็นภาคตะวันออก 7 จังหวัด 89,999.59 ตัน ภาคกลาง 16 จังหวัด 44,300 ตัน ภาคใต้ 14 จังหวัด 165,820 ตัน ส่วนการจัดสรรงบโครงการ กุ้งก้าวกระโดด ปีงบประมาณ 2558 ของกรมทุกจังหวัดใช้งบรวม 3,100,000 บาท

# เซียร์ล้มตียาง 'ไชน่าให้หนาน' หวั่นรัฐขาดทุนยับเจออกตราค่า

วงในปูด บิ๊กอ.ส.ย.สั่งชะลอส่งมอบยาง 2.1 แสนตัน ฉะ "ไชน่าให้หนาน" คู่สัญญาตราค่าอ้างสินค้าเกรดต่ำ ทำรัฐขาดทุนอื้อ สอรับมอบไม่ทันสิ้นมีนาคมนี้ เตรียมเจรจากับผู้ซื้อรายใหม่แล้ว ด้านเกษตรกรเซียร์ล้มตียาง พร้อมแนะก.เกษตรฯ ไม่ควรเป็นฝ่ายบอกยกเลิกสัญญา ให้รอจนกว่าผู้ซื้อจะรับมอบยางไม่ทัน จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ด้านสถาบันวิจัยยาง เผยบีพีเอฟพร้อมตัดหนี้เกษตรกรแล้วกว่า 800 ล้านบาท



• uthai สอนหลักทรัพย์

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงการซื้อขายยางพาราในสต็อกรัฐบาล 2.1 แสนตัน และยางใหม่อีก 2 แสนตัน ระหว่าง บริษัทไชน่า ให้หนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ปฯ กับองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) นั้น ล่าสุดทางนายอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการองค์การสวนยาง และคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง ได้มีคำสั่งให้ชะลอการส่งมอบยางแล้ว เนื่องจากยังไม่สามารถตกลงเรื่อง

1 อ่านต่อหน้า > 2

ข่าวต่อ

## เซียร์ล้มตียาง

คุณภาพกันได้ จากทางฝั่งผู้ซื้อประเมินว่าเป็นยางคุณภาพต่ำ เพื่อจะได้สินค้าราคาถูก มีผลให้การส่งมอบสินค้าชะลอออกไปโดยไม่มีกำหนด

"ตามสัญญาการส่งมอบนั้นทางไชน่า ให้หนาน จะต้องรับมอบให้ทันในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ มิฉะนั้นจะผิดสัญญาส่งมอบยางไม่ทันตามกำหนด จะต้องเสียค่าปรับและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามในสัญญาซื้อขาย หากราคายาง(ยางแผ่นรมควัน) คุณภาพดี ราคากิโลกรัมละ 63.56 บาท แต่หากเป็นยางเสื่อมคุณภาพ จะใช้ราคาในวันที่เซ็นสัญญา ซึ่งทางฝั่งผู้ขายก็อยากขายยางคุณภาพดีเพราะได้ราคา ขณะที่ฝั่งผู้ซื้อเป็นธรรมชาติที่อยากซื้อในราคาถูก"

ทั้งนี้ในเงื่อนไขสัญญาได้แบ่งเกรดตราค่ารับซื้อออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ยางเสีรูปทรง ต้องปรับลดราคาลง 30 สตางค์/กิโลกรัม 2.ยางที่เป็นราสนิมหรือราแห้งปรับลดลง 90 สตางค์/กิโลกรัม และ 3. ยางที่เป็นราเปียก ราสีขาว มีความชื้น ทำผลิตภัณฑ์ไม่ได้ ปรับราคาลดลง 4.48 บาท/กิโลกรัม ปัจจุบันมีการส่งมอบยางพาราให้กับไชน่า ให้หนาน ไปแล้วประมาณ 1.30 พันตันเท่านั้น

แหล่งข่าวยังระบุอีกว่า ล่าสุดมีพันธมิตรใหม่ที่จะมาขอซื้อยางในสต็อกรัฐบาล 2.1 แสนตันแล้ว หากดีลไชน่าให้หนาน ล่ม การเจรจากับรายใหม่คาดว่าจะได้ราคาสูงกว่าดีลเดิม

ด้านนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ กรรมการ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) กล่าวถึงการซื้อขายยางในสต็อกรัฐบาลว่า สัญญามีเงื่อนไขไม่โปร่งใส และทำให้เสียเปรียบมาก อยากให้ยกเลิกเสียด้วยซ้ำ แนะนำกระทรวงเกษตรฯ ว่าไม่ควรเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญา เพราะจะเสียเปรียบ ให้รอจนกว่าผู้ซื้อรับมอบยางไม่ทันตามกำหนดเวลา จะต้องเสียค่าปรับและรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วให้นายางมาใช้ในประเทศทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการปลูกหนาลาดยาง เชื่อว่าถ้าทุกหน่วยงานของแต่ละกระทรวงร่วมมือกันจริง ยางจะหายไปฟรีريبا

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รับคำสั่งจากนายอำนวยการ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบยางพาราทั้งระบบ ให้ไปตรวจสอบคุณภาพยางที่ขนส่งมาจากตลาดกลางจังหวัดหนองคายและบุรีรัมย์ เนื่องจากบริษัท แพรสซิ่งรับเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงรมยา (โรงแปรรูป) แจ้งมาให้ไปตรวจสอบคุณภาพยาง จากการตรวจสอบ พบว่าไม่ได้มาตรฐาน จึงสั่งให้ส่งคืนกลับไปตลาดกลางทั้ง 2 แห่ง แต่ปรากฏว่าตรวจสอบไปมาสินค้าดังกล่าวไม่ผ่าน

ตลาดกลาง จึงอายัดของกลางไว้เพื่อตรวจสอบที่ท่าไป จากกรณีดังกล่าวตั้งข้อสังเกตว่าคงมีอีกจำนวนมากที่มาสวมสิทธิในโครงการ เนื่องจากหลายพื้นที่ได้ปิดกรีดยาง แต่ก็ยังมียางทะลักเข้ามาจำนวนมาก อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตั้งด่านสกัดอย่างจริงจัง

ขณะที่นายพิเชษฐ หรือมูล ผู้ อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กล่าวถึง กรณีเงินกองทุนมูลภัณฑ์กันชน(บีพีเอฟ) พันธุ์ของรัฐบาลก่อนแรก 6 พันล้านบาท บริหารจัดการโดย อ.ส.ย. เพื่อประมูลซื้อขายในตลาดกลางในราคาขึ้นตลาดได้หมดลงแล้ว และรอการอนุมัติเงินก้อนใหม่จากคณะรัฐมนตรี(ครม.) ส่งผลให้อ.ส.ย.ที่ประมูลซื้อขายในตลาดกลาง ยางพาราทั้ง 6 แห่ง(ซึ่งดูแลโดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร)

ประกอบด้วย ตลาดกลางยางพารา จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา บุรีรัมย์ และหนองคาย (ณ 17 ก.พ.58)ยังติดค้างชำระหนี้เกษตรกรกว่า 800 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ยังให้ 6 ตลาดกลางรับซื้อขายปกติ

นายหลักชัย กิตติพล นายกิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยอ้อย ยางพารา จำกัด (มหาชน) เผยว่าจากที่ผู้ส่งออก ยางพารา ได้รับ ปากพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ในการช่วยผลักดันราคายาง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาผู้ส่งออกยางได้ช่วยซื้อขายจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้นตามลำดับ ซึ่งจากราคายาง(ราคาท้องถิ่น) ณ วันที่ 21 มกราคมในส่วนของน้ำยางสดที่รับซื้ออยู่ที่ 39.00 บาท/กิโลกรัม และยางแผ่นดิบที่ 45.50 บาท/กิโลกรัม ล่าสุด ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ น้ำยางสดขึ้นมามีอยู่ที่ 45.50 บาท/กิโลกรัม และยางแผ่นดิบอยู่ที่ 50.90 บาท/กิโลกรัม หรือสูงขึ้น 6.50 และ 5.40 บาท/กิโลกรัมตามลำดับ และก่อนปิดกรีดยางในช่วงจากนี้ไปคาคราคาจะขยับขึ้นเรื่อยๆ เพราะของเหลือไม่มากต้องแย่งกันซื้อ

"ผู้ส่งออกปกติจะซื้อขายจากตลาดในท้องถิ่น ไม่เข้าไปประมูลซื้อในตลาดกลาง แข่งกับกองทุนมูลภัณฑ์กันชนของรัฐบาล และวันนี้หากจะซื้อแข่งกับกองทุน ก็คงแข่งไม่ไหว เพราะให้ราคาสูงกว่าตลาด"

เช่นเดียวกับนายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และอุปนายกสมาคมน้ำยางข้นไทยที่กล่าวว่า ขณะนี้พื้นที่ปลูกยางในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 90% ได้หยุดกรีดยางแล้วจากยางเริ่มผลัดใบ เหลือภาคใต้ที่คาดว่าจะหยุดกรีดยางในเดือนมีนาคม ซึ่งการทยอย

ปิดกรีดยาง มีผลให้ซัพพลายยางในตลาดลดลง ตลอดจนมีผลให้ผู้ประกอบการแต่ละรายได้แรงซื้อขายจนมีสินค้าเต็มสต็อกไว้จำหน่ายในช่วงปิดกรีดยาง ดันราคาขยับขึ้น

"ขณะนี้ทั้งวิสาหกิจชุมชน เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ชาวสวนยางได้แย่งซื้อน้ำยางในตลาดท้องถิ่น เพื่อนำไปแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบเพื่อขายให้กองทุนมูลภัณฑ์กันชนของรัฐบาล ซึ่งได้กำไรค่อนข้างมาก เช่นซื้อน้ำยางสดมากิโลกรัมละ 40 บาท แปรรูปเป็นยางแผ่นดิบขายให้กองทุนมูลภัณฑ์กันชนที่ซื้อขึ้นาราคาในตลาดกลางได้ 58 บาท/กิโลกรัม" อุปนายกสมาคมน้ำยางข้นไทยกล่าวทิ้งท้าย

## เร่งถ่ายทอดความรู้ สารเคมีเร่ง'น้ำยาง' เพิ่มรายได้ก่อนโคลน

นายสุรชัย บุญวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จ.ยะลา เปิดเผยว่า สกย.ได้จัดอบรมการใช้สารเคมีเร่งน้ำยางให้กับเจ้าของสวนยางแก่ ที่กำลังจะเข้าสู่กระบวนการโค่นยาง เพื่อปลูกแทนรอบใหม่ก่อนฤดูปิดกรีตที่จะถึงนี้ โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สกย.จ.ยะลา ได้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว จำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๖๐ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๔๐ คน เพื่อเร่งกระจายความรู้สู่เกษตรกรให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด เพื่อช่วยเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรที่มีสวนยางแก่ ให้สามารถเก็บผลผลิตได้ปริมาณเพิ่มขึ้นต่อครั้งได้อย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งจัดทำแปลงสาธิต จำนวน ๔ แปลง แปลงละ ๑ ไร่ เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถให้การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ควบคู่กับการสาธิตการติดตั้งอุปกรณ์ในสวนยาง ซึ่งผลจากการทำแปลงสาธิต เกษตรกรได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น ประมาณ ๒-๓ เท่า เป็นที่พอใจของเกษตรกรเป็นอย่างมาก